



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 29 สิงหาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรฯ หนุน 32 จว.ปลูกข้าวโพดทดแทนนำเข้าข้าวสาลี ...	สยามรัฐ
2. คาดจีดีพีปีนี้โตเกิน 4.5% เตรียมรับมือปี 62 แฉ่วง	ดอกเบี๋ยธุรกิจ
3. เกษตรเมืองชลฯ ลงนามหนุนงบพัฒนาเกษตรกร	เดลินิวส์
4. กินอย่างมั่นใจด้วยเกษตรยั่งยืนธิมงานมหกรรมสมุนไพรครั้งที่ 3	ผู้จัดการ
5. คอลัมน์ โลกสดใสกายสุขสันต์: โรงเรียน เด็กไทยแก้มใส	แนวหน้า
6. 'ปึกตุ้'แจงตั้งกก.เลิกสารเคมี ยันรบ.เน้นคุ้มครองผู้บริโภค	มติชน
7. สั่งแก้ปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์	เดลินิวส์
8. Photo News: NATIONZONE UPDATE: เปิดโครงการสัมมนา	The Nation
9. 3 สหกรณ์ล้อลัมตามรอย "คลองจั่น" รัฐเร่งตั้งเกณฑ์กำกับวันขาดสภาพคล่องทั้งระบบ	ไทยรัฐ
10. เตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช	ไทยโพสต์
11. คอลัมน์ ส่อง...เกษตร: ฝากการบ้านปลัดเกษตรฯคนใหม่	แนวหน้า
12. ระดมคนไทย! ฟ้องหมิ่นล้าน... 'ราวด์อู้ฟ' ก่อมะเร็ง	คม ชัด ลึก



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

หัวข้อ : เกษตรฯ หนุน 32 จว. ปลุกข้าวโพดทดแทนนำเข้าข้าวสาลี ข้าวโพดฯ ร่นแรกออก 5 ล.ตัน

วันที่ : พุธ 29 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 23822 หน้า : 8(ขวา)

เกษตรฯ หนุน 32 จว. ปลุกข้าวโพดทดแทนนำเข้าข้าวสาลี ข้าวโพดฯ ร่นแรกออก 5 ล.ตัน

สกศ. เผยผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร่นแรก 5 ล้านตัน ชี้นำที่ปลูกน้อยลง 12% เกษตรกรหันปลูกมันสำปะหลัง ดันทุนต่ำกว่า พร้อมเร่งส่งเสริมปลูกข้าวโพด 32 จว. ในพื้นที่ทำนาลดการนำเข้าข้าวสาลีมาใช้ทดแทนข้าวโพดยังขาดอีก 3 ล้านตันต่อปี

สกศ. : นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2561 (ปีเพาะปลูก 2561/62) ว่า ข้อมูลผลพยากรณ์ ณ เดือนมิถุนายน 2561 มีเนื้อที่เพาะปลูกรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 6.708 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่แล้วที่จำนวน 6.716 ล้านไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งประเทศ 6.668 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 6.673 ล้านไร่ ขณะที่ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 5.003 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 4.957 ล้านตัน ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูกทั่วประเทศ 746 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ให้ผลผลิต 738 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร่น 1 (มี.ค.-ต.ค.) คาดว่าลดลง เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง เช่น ราคาเมล็ดพันธุ์ และสารเคมี เป็นต้น เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกมันสำปะหลังโรงงาน และย้ายโรงงานเพราะราคาสูง

เลขาธิการ สกศ. กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสกศ. ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์ คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากฝนไม่ทิ้งช่วงปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโต โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุดของประเทศ มีเนื้อที่เพาะปลูก 845,258 ไร่ ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีเนื้อที่ 851,132 ไร่ (ลดลง 0.69%) มีผลผลิต 655,448 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่จำนวน 654,018 ตัน (เพิ่มขึ้น 0.22%) ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก 775 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ให้ผลผลิต 768 กิโลกรัมต่อไร่ (เพิ่มขึ้น 0.91%) ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์มีแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8 แปลง เนื้อที่ 14,973 ไร่ ผลผลิตประมาณ 11,140 ตัน

นายวิณะโรจน์ กล่าวว่า ด้านราคาที่เกี่ยวข้องการขยายได้ความขึ้น 14.5% ในช่วงเดือนม.ค.-ก.ค.61 อยู่ที่โลกริมละ 8.23 บาท เพิ่มขึ้นจากโลกริมละ 6.26 บาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผลผลิตร่น 1 เริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้วในเดือน ส.ค.นี้ และจะออกมากช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย. รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) กำหนดให้คงสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศในอัตราส่วน 1 : 3 ยกเว้น เฉพาะช่วงระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.-15 ส.ค. กำหนดสัดส่วนในอัตรา 1 : 2 เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยและไม่ให้กระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือน ก.ย. ซึ่งมีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยมาตรการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และตามความเหมาะสม ทั้งยังได้ขอความร่วมมือให้โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ความขึ้น 14.5% ในราคาไม่ต่ำกว่าโลกริมละ 8 บาท ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลด้วย

นายวิณะโรจน์ กล่าวอีกว่า สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบทดแทน เช่น ข้าวสาลี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาปี 2561 หรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร่น 2 (ปลูกระหว่าง พ.ย.-ก.พ.) ในพื้นที่ 32 จังหวัดบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมหารือกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ สมาคมเมล็ดพันธุ์ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้ภาคเอกชนร่วมมือในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาในราคาขั้นต่ำ ณ ความขึ้น 30% ที่ราคา 5 บาทต่อกิโลกรัม พร้อมนี้ได้มีการหารือแนวทางการดำเนินการประกันภัยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังนาในพื้นที่ 2 ล้านไร่ ระยะเวลาคุ้มครองเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย.61-เม.ย.62 ดำเนินการผ่านสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยแนวทางและมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

หัวข้อ : เกษตรฯหนุน 32 จว. ปลุกข้าวโพดทดแทนนำเข้าข้าวสาลี ข้าวโพดฯรุ่นแรกออก 5 ล.ตัน

วันที่ : พุธ 29 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 23822 หน้า : 8(ขวา)

สำนักวิจัยแบบกัรัฐ-แบงก์พาณิชย์ มองปีนี้เศรษฐกิจไทยเติบโตดีขึ้น หลังไตรมาส 2/61 ขยายตัวเกินคาด ส่งผลทั้งปีโตได้เกิน 4.5% จากปีก่อนโต 3.9% ซึ่งได้แรงหนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งการลงทุนของรัฐ-เอกชน การท่องเที่ยว การส่งออก ส่วนการบริโภคในประเทศเร่งตัวดีขึ้น หากยังต้องจับตาหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังเป็นจุดด่างพร้อยกับดุลการชำระเงิน สงครามการค้าโลก ขณะที่มองภาพรวมเศรษฐกิจปี 62 แผ่วลงกว่าปีนี้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน คาดว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 จะขยายตัวต่อเนื่องที่ 4.6% และตลอดทั้งปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นอยู่ที่ 4.6% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขยายตัวอยู่ที่ 3.9% เป็นผลจากแรงส่งของภาคการส่งออก และการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งด้านการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ ที่จะช่วยให้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีการปรับตัวดีขึ้น

คาดจีดีพีปีนี้โตเกิน 4.5% เตรียมรับมือปี 62 แผ่วลง

โดยเศรษฐกิจไทยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1. การปรับตัวขึ้นของการใช้จ่ายภาครัฐ จากการผ่าน พ.ร.บ.งบประมาณกลางปี 2561 วงเงินจำนวน 1.5 แสนล้านบาท เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และชุมชนอย่างต่อเนื่อง 2. การลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะปรับตัวเร่งขึ้นจากการลงทุนในโครงการปัจจุบันและโครงการที่เลื่อนมาจากปีที่ผ่านมา ประกอบกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่เริ่มมีความชัดเจน ส่งผลให้ภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น สะท้อนจากการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3. การดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารแห่งประเทศไทย เอื้อ

ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้เงินเฟ้อกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายที่ระดับ 2.5% 1.5% อย่างยั่งยืน 4. ประเทศไทยยังเป็นเป้าหมายในการพักผ่อนของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน เอเชีย และตะวันออกกลาง รวมถึงการประชุมสัมมนาต่างๆ ที่ขยายตัวต่อเนื่อง 5.เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น สำหรับปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ได้แก่ 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อาจส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่ากำหนด 2. รายได้ของภาคครัวเรือนระดับกลางถึงล่างยังปรับตัวเพิ่มไม่มากนัก ส่งผลต่อการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 3. หนี้ครัวเรือนที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ภาคครัว

อ่านต่อหน้า 11



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

หัวข้อ : คาดจีดีพีปีนี้โตเกิน 4.5% เตรียมรับมือปี 62 แฉ่วลง

วันที่ : พุธ 29 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 1334 หน้า : 12(ล่างขวา), 11

ภาคจีดีพี

เรือนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น 4. มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐและมาตรการตอบโต้ทางการค้าของประเทศคู่ค้า อาจส่งผลกระทบต่อให้การค้าโลกชะลอตัวลง 5.ทิศทางการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่มีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้น เป็นแรงกดดันต่อการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี จากดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นผลจากการเกินดุลการค้าและบริการที่ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง รวมถึงการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นของธนาคารแห่งประเทศไทย และคาดว่าเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น เนื่องจากผู้ลงทุนประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าความเป็นจริง ประกอบกับหากธนาคารกลางสหรัฐ สามารถปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ตามเป้าหมาย จะทำให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยนโยบายห่างกันมากขึ้น จะส่งผลให้เงินทุนไหลออกต่อเนื่อง และอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมากยิ่งขึ้น

ด้าน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 สะท้อนการเติบโตที่สมดุลมากขึ้นระหว่างภาคต่างประเทศ และการใช้จ่ายในประเทศ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2/2561 ขยายตัว 4.6% สูงกว่าความเห็นของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่ประมาณการไว้ที่ 4.5% ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรก 2561 ขยายตัว 4.8% โดยมีปริมาณผลผลิตเกษตรที่ออกมาในปริมาณมากเป็นตัวหนุนหลัก นอกจากนี้ การบริโภคภาคครัวเรือนรวมถึงการลงทุนภาคเอกชนมีการขยายตัวเร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยที่หนุนให้ทำให้เศรษฐกิจไทยโตกว่าที่คาด

สำหรับการใช้จ่ายของครัวเรือนที่เติบโตสูงมาจากแรงหนุนของยอดจำหน่ายรถยนต์ และการใช้จ่ายของคนไทยในต่างประเทศ ภาพการใช้จ่ายครัวเรือนยังเติบโตดีในหมวดยานพาหนะ สอดคล้องไปกับยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในไตรมาสที่ 2 ที่ขยายตัว 23.6% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัว 12.1% รวมถึงการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวของคนไทยในต่างประเทศ ส่วนหนึ่งจากช่วงเวลาที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก

เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 คาดว่า จะยังคงรักษาระดับการเติบโตไว้ได้ต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก โดยมีปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมจากมาตรการภาครัฐทั้งการเร่งเบิกจ่ายงบกลางปี 2561 การเร่งเบิกจ่ายโครงการลงทุนภาครัฐ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกทั้งในประเด็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐ กับจีนที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ รวมถึงประเด็นเศรษฐกิจตุรกี โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินสถานการณ์ข้อพิพาททางการค้าของสหรัฐ และจีน รวมถึงประเด็นเศรษฐกิจของตุรกีว่า น่าจะยืดเยื้อไปจนถึงปี 2562 ทำให้ประเด็นดังกล่าวมีผลต่อเศรษฐกิจไทยผ่านความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุน และอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่การส่งผ่านผลกระทบมายังการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีอยู่อย่างจำกัดในปีนี้

อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศอย่างใกล้ชิดถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ครัวเรือนบางส่วน โดยเฉพาะครัวเรือนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกยังมีความกังวลว่า สภาพภูมิอากาศและสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนจะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมและภาคการค้า นอกจากนี้ หลายครัวเรือนยังกังวลว่าน้ำจะท่วมบ้านเรือนของตนเอง ซึ่งอาจจะต้องดึงเงินออมส่วนหนึ่งมาใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือน ในเบื้องต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ว่ามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวใกล้เคียงรอบบนของประมาณการเศรษฐกิจที่ 4.0-5.0% (ค่ากลางที่ 4.5%)

ขณะที่ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) รายงานว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2/2561 โตต่อเนื่องที่ 4.6% จึงปรับประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งปีเป็น 4.5% ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รายงานตัวเลขจีดีพีของไทยในไตรมาส 2/2561 ขยายตัว 4.6% (เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน) หรือเติบโต 1.0% หากเทียบกับไตรมาสก่อนแบบปรับฤดูกาล ทำให้จีดีพีของไทยครึ่งปีแรกขยายตัวได้ที่ 4.8%

ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2561 ขยายตัวจากทุกหมวดการใช้จ่าย (broad-based) ทั้งการบริโภคและการลงทุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงอุปสงค์จากต่างประเทศมีการขยายตัวพร้อมกัน คล้ายกับลักษณะการเติบโตในไตรมาสแรก โดยในไตรมาสที่ 2 หลายหมวดการใช้จ่ายมีการเติบโตแบบเร่งขึ้นชัดเจน โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกสินค้า

ในส่วนของ การบริโภคภาคเอกชนเร่งตัวขึ้นสูงจากยอดขายรถยนต์ แต่การบริโภคสินค้าไม่คงทนชะลอตัว การบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสที่ 2 ขยายตัวได้ 4.5% เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 3.7% และถือเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 1/2557 โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากการบริโภคในหมวดยานพาหนะที่เติบโตถึง 15.3% ตามยอดขายรถยนต์นั่งที่เติบโตสูง ด้านการบริโภคสินค้าคงทนขยายตัวที่ 3.8% เร่งขึ้นจาก 2.4% ในไตรมาสก่อนหน้าเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การบริโภคสินค้าไม่คงทนเติบโตที่ 1.5% ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 2.1% นำโดยการชะลอตัวของ การบริโภคหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวที่ 2.0% ชะลอตัวลงจาก 2.7% ในไตรมาสก่อนหน้า

นอกจากนี้ กำลังซื้อจากต่างประเทศยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในไตรมาส 2 มูลค่าการส่งออกสินค้าที่แท้จริงในรูปสกุลเงินบาทในไตรมาส 2 ขยายตัวที่ 7.4% เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 4.7% โดยยังเป็นการขยายตัวที่ต่อเนื่องในหลายสินค้าและตลาดส่งออกส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นถึงภาวะการค้าโลกที่ยังเติบโตและผลกระทบจากการกีดกันทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ต่อสินค้าส่งออกของไทยที่ยังมีจำกัด สำหรับมูลค่าการส่งออกภาคบริการที่แท้จริงในไตรมาสที่ 2 ขยายตัวได้ที่ 3.1% ชะลอตัวลงพอสมควรจากไตรมาสแรกที่ขยายตัวได้ถึง 9.5% ตามการชะลอตัวของ การเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยว ทางด้านการลงทุนทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐขยายตัวเร่งขึ้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

หัวข้อ : คาดจีดีพีปีนี้โตเกิน 4.5% เตรียมรับมือปี 62 แฉ่วลง

วันที่ : พุธ 29 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 1334 หน้า : 12(ล่างขวา), 11

การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ 3.2% เติบโตขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 3.1% นำโดยการลงทุนด้านเครื่องมือเครื่องจักรที่ขยายตัวที่ 3.3% เติบโตขึ้นจาก 3.1% แต่การลงทุนด้านการก่อสร้างเติบโต 2.8% ชะลอลงจาก 3.4% ในไตรมาสก่อน ขณะที่ด้านการลงทุนภาครัฐขยายตัวที่ 4.9% เติบโตขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 4.0% นำโดยการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นสำคัญ

EIC รายงานต่อไปว่า เศรษฐกิจไทยจะยังขยายตัวได้ดีในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ไปจนถึงปี 2562 แต่อาจชะลอความรุนแรงลง โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะขยายตัวที่ 4.5% (ปรับขึ้นจากประมาณการเดิมที่ 4.3%) ซึ่งในครึ่งปีหลังคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ยที่ราว 4.2% ถือเป็นอัตราการเติบโตที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาที่ราว 2.8% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ในประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การเติบโตในครึ่งปีหลังจะชะลอลงบ้างจากปัจจัยฐานสูงและการชะลอตัวของอุปสงค์จากต่างประเทศ

ในด้านการส่งออกสินค้า มองว่าในภาพรวมจะยังขยายตัวได้ดีกว่าช่วง 5 ปีที่ผ่านมาแต่อาจเริ่มชะลอตัวลงบ้างเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกตามการค่าโลกที่เริ่มเติบโตช้าลงจากช่วงก่อนหน้า สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของโลก (Global Manufacturing Purchasing Managers' Index) ที่ยังบ่งชี้การขยายตัวแต่มีทิศทางชะลอลงตั้งแต่ช่วงต้นปี ทั้งนี้ ทิศทางการส่งออกในปี 2562 ก็มีแนวโน้มจะขยายตัวในอัตราชะลอลงเช่นกัน โดยจากการคาดการณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2562 ของคู่ค้าสำคัญของไทย ได้แก่ สหรัฐ กลุ่มประเทศยูโรโซน ญี่ปุ่น และจีน จะชะลอลงกว่าในปี 2561 นอกจากนี้ จากการประเมินขององค์การการค้าโลก หรือ WTO มูลค่าการค้าโลกในปี 2562 ก็ขยายตัวช้ากว่าในปี 2561 เช่นกัน นอกจากนี้ ยังต้องจับตาผลกระทบของสงครามการค้าจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่บังคับใช้ไปแล้ว รวมถึงความเสี่ยงที่จะมีมาตรการอื่นๆ ออกมาอีกเพิ่มเติมในระยะต่อไป

ขณะที่การท่องเที่ยวจากต่างชาติ มองว่าจะยังมีการเติบโตต่อเนื่องเช่นกัน แต่ในช่วงครึ่งปีหลังอาจชะลอลงจากการลดลงในระยะสั้นของนักท่องเที่ยวจีนบางส่วนจากกรณีอุบัติเหตุเรือล่มที่ภูเก็ต และปัจจัยฐานสูงในช่วงไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้ การเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2562 ยังอาจเริ่มเผชิญกับข้อจำกัดของกำลังการรองรับของสนามบินหลัก

ส่วนทางด้านรายได้ภาคครัวเรือนเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว แต่การเร่งใช้จ่ายยังต้องใช้เวลา สัญญาณในด้านรายได้ของภาคครัวเรือนเริ่มฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีแรก จากจำนวนผู้มีงานทำและค่าจ้างเฉลี่ยรายเดือนของลูกจ้างปรับเพิ่มสูงขึ้นที่ 0.3% และ 2.1% ตามลำดับ รวมไปถึงรายได้เกษตรกรที่เริ่มเพิ่มขึ้นเช่นกันที่ราว 1.7% (คำนวณจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าในไตรมาสที่ 2 การบริโภคสินค้าไม่คงทนซึ่งสะท้อนสัดส่วนการบริโภคที่ค่อนข้างสูงของกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยถึงปานกลางยังคงเติบโตในระดับต่ำและชะลอตัวลง บ่งชี้ว่าการที่ครัวเรือนจะเพิ่มการใช้จ่ายน่าจะยังมีข้อจำกัด เพราะ รายได้เพิ่งเริ่มฟื้นตัวและไม่ได้เป็นการฟื้นตัวในอัตราที่สูงมากนัก ขณะเดียวกันครัวเรือนในกลุ่มนี้ก็ยังคงมีภาระหนี้ต่อรายได้ที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การเติบโตของการบริโภคภาคเอกชนยังคงต้องพึ่งพาการใช้จ่ายของผู้มีรายได้สูงเป็นหลัก ●

เกษตรเมืองชลฯลงนามหนุนจบพัฒนาเกษตรกร

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน เพื่อมอบเงินอุดหนุนดำเนินการตามความต้องการของชุมชน โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

นายพงษ์ศักดิ์เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม กิจกรรมแรก คือ ฝึกอบรมเกษตรกร ซึ่งได้ดำเนินการในทุกอำเภอของจังหวัดชลบุรี รวม 115 ชุมชน มีเกษตรกรที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 17,483 ราย และกิจกรรมที่ 2 คือ การพัฒนากลุ่มเกษตรกร ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนการดำเนินการประกอบการของเกษตรกรชุมชนละ 300,000 บาท สำหรับคุณสมบัติของกลุ่มที่จะยื่นขอสนับสนุน

โครงการจะต้องมีเกษตรกรสมาชิกกลุ่มละไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีเกษตรกรสมาชิกที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ราย โดยลักษณะของโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการได้ทันที มีประโยชน์กับชุมชน และมีความยั่งยืน และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ต้องใช้สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เท่านั้น ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการใช้แรงงานในชุมชนเอง

สำหรับจังหวัดชลบุรี มีชุมชนที่ได้รับอนุมัติโครงการ 88 ชุมชน รวม 205 โครงการ งบประมาณ 23,179,396 บาท โดยหลังจากได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จะโอนงบประมาณโครงการเพื่อให้ชุมชนได้ดำเนินการโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีระยะเวลาดำเนินการโครงการ ตั้งแต่ ส.ค.- 20 ก.ย. นี้.



ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สตรี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วม 13 ภาควิชาเครือข่าย ย้ำจุดยืนการร่วมมือขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

กินอย่างมั่นใจด้วยเกษตรยั่งยืน มีงานมหกรรมสมุนไพรครั้งที่3

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ 13 ภาควิชาเครือข่ายประชาสังคม จัดงานมหกรรมสมุนไพรครั้งที่ 3 ภายใต้ธีมงาน “กินเปลี่ยนนัย...กินอย่างมั่นใจ ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน” มุ่งขับเคลื่อนนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งเสริมอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ พร้อมเร่งรัด 3 มาตรการเพิ่มพื้นที่เกษตรยั่งยืน มอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนหลักในการประสานการขับเคลื่อน

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับ 13 ภาควิชาเครือข่ายประชาสังคม จัดงานมหกรรมสมุนไพรครั้งที่ 3 ภายใต้ธีมงาน “กินเปลี่ยนนัย...กินอย่างมั่นใจ ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน” นับเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนของรัฐบาล ซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับประทานอาหารและยาสมุนไพรที่ปลอดภัย มีคุณภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคมะเร็งที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากอาหารมีสารเคมีตกค้าง

“กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญวัตถุดิบอาหารที่จะนำมาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วย และวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นยาสมุนไพรที่ปลอดภัย โดยจัดทำโครงการ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย” ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ จัดหาวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีให้กับผู้ป่วย ซึ่งโรงพยาบาลจะรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกร จัดตลาดให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าปลอดสารเคมี เพื่อให้บุคลากรและญาติผู้ป่วยเข้าถึงอาหาร ผัก ผลไม้ สมุนไพรที่ปลอดภัย สนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตรายย่อยให้ได้มีตลาดใกล้บ้าน สำหรับพืชสมุนไพรมีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตยาสมุนไพรที่เป็นเกษตรอินทรีย์ และให้ความสำคัญกับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง เลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ”

วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายเร่งขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนให้บรรลุเป้าหมายแผนชาติที่กำหนดให้เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนให้ได้ 5 ล้านไร่ ในปี 2564 ยึดหลักการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา เป็นการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและภาคีอื่นๆ ร่วมบูรณาการเพื่อเสริมกลไกของรัฐที่มีอยู่ โดยขับเคลื่อนทั้งระดับชุมชน จังหวัดและชาติ หนุนเสริมให้เกิดการเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนให้เกิดข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนใน 4 จังหวัดภาคอีสาน ไม่น้อยกว่า 1,000,000 ไร่ ในปี 2561 ได้แก่ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และจะขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

ในระยะต่อไปจะเร่งรัดดำเนินการ 3 เรื่อง คือ 1.การออก พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 2.การจัดทำ Road Map ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศ และ 3.การจัดทำฐานข้อมูลกลางเกษตรกรรมยั่งยืน คาดว่าจะมีการเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเกิดขึ้นมากกว่า 5 ล้านไร่ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในปี 2564

ขณะที่สุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนหลักในการประสานการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน และทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ตั้งแต่เกษตรกร ผู้ผลิต ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและผู้บริโภค เกิดความตระหนักในการผลิตและบริโภค ที่ทำให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ คำนึงถึงภูมิสังคมท้องถิ่น ทุกภาคส่วนบูรณาการแบบมีส่วนร่วม และดำเนินการลักษณะพื้นที่เป็นองค์กรเดียวกัน ร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว

ทั้งนี้ งานมหกรรมสมุนไพรและอาหาร ครั้งที่ 3 ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม-2 กันยายน 2561 นี้ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้สมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเอง สามารถนำพืชผัก สมุนไพรใกล้ตัว มาใช้ประโยชน์ทั้งเป็นอาหารและยาได้ กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการสวนสมุนไพรชะลอวัยดูแลสุขภาพร่างกาย กิจกรรม Workshop เรื่องสมุนไพรและการดูแลสุขภาพ การอบรมระยะสั้นมากกว่า 50 หลักสูตร แจกพันธุ์สมุนไพรหายากวันละ 300 ต้น และหนังสือสมุนไพรวันละ 200 เล่ม บริการตรวจ ให้คำปรึกษาสุขภาพกับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน หมอพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าสมุนไพรคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารสุขภาพ และอาหารพื้นถิ่น



โรงเรียน เด็กไทยแก้มใส

“ปานณีย์” ประทับใจกับชื่อ “เด็กไทยแก้มใส” มากๆ บอกตรงๆ รู้สึกคำนี้ให้อารมณ์รวมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว โดยไม่ต้องแยกคำแปลเพื่อหาความหมายอีกก็ได้ ไม่ว่าจะ เป็น อารมณ์ สุขภาพ สติปัญญาทุกอย่างมันอยู่ในคำคำเดียวกันทั้งหมด ขึ้นเพื่อให้ความกระจำเกิดขึ้นมากกว่านี้ ลองค้นเข้าไปดูให้ใกล้ชีวิตอีกสักหน่อย

โครงการเด็กไทยแก้มใส เป็นการดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าฯ นักโภชนาการ ในการพัฒนาด้านโภชนาการอาหารและสุขภาพเด็กในโรงเรียน เน้นส่งเสริม 8 องค์ประกอบ คือ 1.ส่งเสริมการเกษตรในโรงเรียน 2.ส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน ร้านค้า ออมทรัพย์ ส่งเสริมการผลิต 3.จัดบริการอาหารของโรงเรียนตามหลักโภชนาการ ด้วยโปรแกรมแนะนำจัดสำรับอาหาร Thai School Lunch 4.ติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียน 5.พัฒนาสุขนิสัยและส่งเสริมอนามัยนักเรียน 6.พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 7.จัดบริการสุขภาพนักเรียน และ 8.จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เชื่อมโยงทั้งการเกษตร โภชนาการ และสุขภาพ

และ **วันนี้ รร.เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จ.ตาก** ลังก็ต้องคัดกรปกรองส่วนท้องถิ่น เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จนเกิดเป็น “ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสดอนมูลชัยโมเดล” ที่พร้อมขยายการถอดบทเรียนและกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดในการจัดอาหารคุณภาพโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดต่อไป

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัดว่า การนำต้นแบบดอนมูลชัยโมเดลมาขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดจะช่วยแก้ไขปัญหามหาโภชนาการนักเรียนได้อย่างครอบคลุม ส่วนหนึ่งเกิดจากการสนับสนุน โดย สสส. ในการสร้างต้นแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งจะขยายผลใช้ควบคู่กับ 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.สร้างความเข้าใจและความตระหนัก บูรณาการงานที่เกี่ยวข้อง 2.เสริมสร้างความเข้มแข็งผลผลิตปลอดภัยในพื้นที่ 3.ส่งเสริมให้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch เพื่อให้จัดเมนูได้สะดวก มีคุณค่าอาหาร และการใช้งบประมาณอย่างยั่งยืน 4.บังคับใช้กฎหมาย กำกับ ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายระหว่างโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ในการจัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร

คุณจงกลณี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้จัดการโครงการเด็กไทยแก้มใส กล่าวว่า จากการทำงานร่วมในโครงการ ดอนมูลชัยโมเดล พบว่า โรงเรียนมีการวิเคราะห์ภาวะทุพโภชนาการของเด็กในโรงเรียน ว่ามีสัดส่วนเด็กอ้วน เตี้ย ผอมเท่าไร หลังจากนั้นครู นักเรียน จะวางแผนร่วมกับกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง โดยมี สสส. เข้ามาจุดประกายความคิด เช่น การเชื่อมโยงกับแหล่งวัตถุดิบ การเลือกวัตถุดิบมาประกอบอาหารที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ เช่น การนำหลักคุณธรรมน้อย (ค.ร.น.) มาใช้



คำนวณระยะเวลาปลูกผักแต่ละชนิด รวมถึงลงพื้นที่สำรวจเพื่อหาแหล่งต้นทางวัตถุดิบปลอดภัยจากชุมชนมาใช้ เช่น ไร่ขั้วตึ๊ดๆ ที่สำคัญคือผู้นำที่มองเห็นความสว่างในความมืด โดยเชิญให้ครูที่มีความรู้ด้านโภชนาการอาหารมาดูแล

ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการกำกับทิศ แผนอาหารเพื่อสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สสส.มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดี ซึ่งโภชนาการสำหรับเด็กเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมองและการเรียนรู้ สสส. จึงเข้ามาส่งเสริมรูปแบบการจัดอาหารในโรงเรียนภายใต้โครงการเด็กไทยแก้มใส ทำให้เกิดการนำร่องใน 50 โรงเรียนหลักทั้งในเขตเมืองและชนบทในสังกัดสพฐ. อบต. และกทม. ที่เน้นการเกษตรในโรงเรียนให้เชื่อมโยงสู่สังคมชุมชน จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการ โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI พบว่า ทุกๆ 1 บาท ที่ สสส. ลงทุนให้กับโรงเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใส สังคมจะได้ผลตอบแทนทางสุขภาพกลับคืนมา 2 บาท และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงขอชื่นชมการมีส่วนร่วมของ จ.ตาก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน ที่เห็นความสำคัญของการจัดอาหารมีคุณภาพ การประกาศเป็นนโยบายของโรงเรียนและขยายสู่นโยบายระดับจังหวัด เพื่อให้ลูกหลานเด็กนักเรียนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังความฉลาดรู้ทางสุขภาพให้ติดตัวเด็กตลอดไป

ดร.สุพจน์ย์ พัดจาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญที่ขับเคลื่อน ดอนมูลชัยโมเดล กล่าวว่า เดิมที โรงเรียนนี้มีเด็กอ้วนร้อยละ 13 และมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน จนกระทั่งปี 2557 ได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส ด้วยการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนในช่วงปิดเทอมเพื่อติดตามภาวะโภชนาการและให้ความรู้ทำความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง ทำให้ลดจำนวนนักเรียนอ้วนที่เหลือเพียงร้อยละ 5 ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งเป้าไว้ร้อยละ 7 ทั้งผ่านการประเมินศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ระดับเตรียม ปีการศึกษา 2559-2560 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการที่มีผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ระดับเขต ประจำปี 2561 และส่งตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันในระดับจังหวัดและระดับประเทศถึง 11 กิจกรรม

เห็นได้ว่า อาหารสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตนักเรียนและชุมชนได้อย่างแท้จริง ดอนมูลชัยโมเดล จึงกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสที่ขยายผลไปยังโรงเรียนเครือข่าย อบต. ทั้ง 31 แห่ง ซึ่งได้มีการประชุมหารือกันไปแล้ว ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคมที่ผ่านมา พร้อมขยายผลแนวทางการดำเนินงานให้ทุกโรงเรียนใน จ.ตาก ได้นำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง เพื่อเป็นต้นทางของการเติมเต็มสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย นำมาซึ่งการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมอง ที่จะต่อยอดสู่ชีวิตในอนาคตที่จะเติบโตเป็นเสาหลักของชาติที่มั่นคงแข็งแรง

โดย ปานณีย์

'บิกตู' แจงตั้งกก.เลิกสารเคมี ยันรบ.เน้นคุ้มครองผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงนโยบายในการพิจารณายกเลิก การนำเข้าและใช้สารเคมี พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซตว่า เรื่องสารเคมีทางการเกษตรรัฐบาลพยายามแก้ปัญหา โดยตลอด ถ้าเรามองมุมเดียวกันใช้ แต่รัฐบาลนี้มุ่งมั่นดูแลผู้บริโภคอยู่แล้ว จะเห็นได้จากที่ เร่งรัดเรื่องเกษตรอินทรีย์ แม้จะมีบางพื้นที่ ทำไม่ได้ ใช้สารเคมีตลอด แต่ก็เริ่มลดลง ไปเป็นสินค้าปลอดภัย (จีเอ็มพี) ก่อนจะไป เป็นสินค้าอินทรีย์

นายภักดิ์กล่าวว่า การปรับลดการใช้สารเคมีต้องไปพิจารณาทุกชนิด ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องนี้แล้ว รัฐบาลอยู่ตรงกลางต้องดำเนินการ 2 ทาง จำเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งจีเอ็มพี-อินทรีย์ และต่อไปดูว่าภาคการเกษตรต้องการอะไร ท้ายที่สุดเจตนารมณ์ของรัฐบาลต้องคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด

ด้านนายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กล่าวถึงการยกเลิกหรือไม่ยกเลิกลูกสารเคมี 3 ชนิด ตามมติกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่า นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.กษ. แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจศึกษาเรื่องสารพิษ หาข้อมูลอย่างรอบด้านครบถ้วนภายใน 30 วันแล้ว มีตนเป็นประธาน และ ศ.นพ.ธีระ

วัฒน์ เหมะจุทา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ เป็นกรรมการ โดย รมว.กษ.จะลงนามแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการชุดนี้จะลงพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู ตรวจสอบหาข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบในพื้นที่ เสนอนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และเสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ที่นายภักดิ์แต่งตั้ง ให้พิจารณาเรื่องการแบนหรือไม่แบนสารพิษทั้ง 3 ชนิด ภายใน 60 วัน โดยมี นายสุวัจน์ ต้นสุวรรณนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

นายธีระกล่าวว่า การตั้งกรอบเวลา 30 วัน เพื่อให้ได้ข้อมูลเสนอคณะกรรมการชุด นายสุวัจน์พิจารณาภายใน 60 วัน หากไม่มีข้อเสนอจะกินเวลาถึง 60 วัน เป็นการยืดเยื้อ มีผลกระทบตามมา คือ 700 องค์กร จะต่อต้านต่อไป

นพ.ธีระวัฒน์กล่าวว่า ใน 1-2 วัน นี้ จะรวบรวมรายชื่อคัดค้านการแต่งตั้งอนุกรรมการชุดที่นายสุวัจน์แต่งตั้งระหว่างการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง เป็นการวัดใจรัฐบาล และนายภักดิ์ จะทำจริงหรือไม่ หากไม่ยกเลิกพร้อมกับมีมาตรการทดแทนการใช้สารเคมี ถือว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจ

สั่งแก้ปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และสหกรณ์ เปิดเผยหลังประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ มอบหมายให้ กระทรวงเกษตรฯ เร่งแก้ไขปัญหาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ 1.4 พันแห่ง เพราะพบว่า สหกรณ์ฯ บางแห่ง กำลังประสบปัญหาการบริหารการเงิน ทั้งที่มีเงินฝากถึง 2.2 ล้านล้านบาท แต่ มีหนี้ยอดรวม 1.99 ล้านล้านบาท ทำให้ยอดเงินฝากกับยอดหนี้ใกล้เคียงกัน หากสหกรณ์ฯ บริหารการเงินไม่ดี จะมีปัญหากระทบกันหลายด้าน

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ออกเกณฑ์กำหนดให้ สหกรณ์ฯ ทุกแห่ง ตั้งบเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 0.4% เพื่อป้องกันการระดมเงินฝากไปปล่อยเงิน กู้ โดยไม่ดูคุณสมบัติผู้ สมาชิกบางคนก่อหนี้จำนวนมาก พอเกษียณโดนหักเงินจนไม่พอยังชีพ ขณะนี้มีสหกรณ์ฯ ที่มีปัญหาสภาพคล่องหลายแห่ง โดยกรมฯ จะติดตามแก้หนี้ให้เสร็จโดยเร็ว ที่สุด ปัญหาของสหกรณ์ฯ ที่จะล้มละลายหลายแห่ง ส่วนใหญ่มาจากมาตรการหลวม ของ รัฐบาลนโยบายในอดีตช่วงปี 52-53.

3 สหกรณ์สื่อล้มตามรอย "คลองจั่น"

● รัฐเร่งตั้งเกณฑ์กำกับหัวหน้าขาดสภาพคล่องทั้งระบบ

เกษตรฯหรือ ธปท.-ก.ล.ด.-คลัง เร่งตั้งเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ 1,461 แห่ง หัวหน้าขาดสภาพคล่องหลังพบเงินสดเหลือน้อยมาก แฉให้สมาชิกกู้เวียนหนี้ใหม่ ใช้หนี้เก่า-ใช้ส่วนตัว ทะลุ 1.9 ล้านล้าน ขณะที่ 3 สหกรณ์สื่อล้มไม่ได้อีก หลังมีแนวโน้มทุจริต จนอาจล้มละลายตามรอยสหกรณ์คลองจั่น กระทบผู้ฝากเงินและสหกรณ์อื่นเสียหาย

นายคุณุภา บุญราช รุมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2561 ว่า คณะกรรมการฯขณะนี้ตั้งขึ้นมาตามที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้มีการดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยมีกรรมการจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) เข้ามาให้ความปรึกษาเสนอแนะมาตรการต่างๆ รวมทั้งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ที่มีสัดส่วนหนี้สินสูงมากและแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีสหกรณ์จำนวน 1,461 แห่ง สมาชิกรวม 3.21 ล้านคน และกำลังมีปัญหาเรื่องการบริหารด้านการเงินเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาประชาชนหันมาฝากเงินในระบบสหกรณ์มากขึ้น แทนการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆมากขึ้น เพราะให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 3-4% ส่งผลให้เงินฝากของระบบสหกรณ์มีมูลค่าสูงมากถึง 2 ล้านล้านบาท และสหกรณ์จะนำเงินเหล่านั้นมาแสวงหากำไร โดย

การปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กู้และลงทุนในตลาดตราสารหนี้ อาทิ การซื้อพันธบัตรรัฐบาล ฯลฯ รวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งหมด 1.9 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับเงินฝาก ทำให้ภาครัฐกังวลว่าอาจทำให้สหกรณ์จะขาดสภาพคล่องได้

“นายสมคิดได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ แก้ไขปัญหาระบบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยใช้อำนาจตามกฎหมายพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สหกรณ์ พ.ศ.2542 ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ เข้าไปกำกับดูแลสหกรณ์ทั้ง 1,461 แห่ง เนื่องจากมีสัดส่วนเงินฝากและเงินกู้มีจำนวนใกล้เคียงกัน นอกจากนี้สหกรณ์ยังเปิดให้สมาชิกกู้หมุนเวียน กู้ใหม่เอาไปใช้หนี้เก่า และกู้ใช้ส่วนตัว ไม่เหมือนนักธุรกิจที่นำไปต่อยอดรวมทั้งสถาบันการเงินธนาคารต่างๆยังมี พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน ธปท.ควบคุม แต่สหกรณ์ไม่มีจึงกลัวว่าสหกรณ์เหล่านี้จะขาดสภาพคล่อง”

นายคุณุภา กล่าวต่อว่า ที่ประชุมครั้งนี้ ได้มีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแล โดยตั้งอนุกรรมการศึกษาข้อมูล ประกอบด้วย ตัวแทนของกระทรวงเกษตรฯ ธปท. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยให้เวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อได้ผลศึกษาให้นำมาเสนอคณะกรรมการชุดนี้ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบเพื่อออกเป็นกฎกระทรวงเกษตรฯ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายสหกรณ์ พ.ศ.2542 เน้นกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ ตั้งแต่การระดมเงินฝาก การนำเงินฝากไปลงทุนการให้สมาชิกกู้ การจ่ายเงินปันผล และการจ่ายโบนัส

สำหรับสถานะของสหกรณ์ทั้งระบบในขณะนี้พบว่า มีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ในรอบ 5 ปี ระหว่าง 2556-2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยปี 2556 มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4,939.45 ล้านบาท หรือ 0.36% ของหนี้ทั้งระบบ ขณะที่ปี 2560 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเป็น 11,601.10 ล้านบาท หรือ 0.60% ของหนี้ทั้งระบบ นอกจากนั้น ณ 31 ก.ค.2561 พบข้อบกพร่องในสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียน 51 แห่ง จำนวน 80 รายการ วงเงิน 9,648.80 ล้านบาท แบ่งเป็น การทุจริต 18 แห่ง 373.11 ล้านบาท พบข้อบกพร่องทางบัญชี 6 แห่ง 34.39 ล้านบาท มีข้อบกพร่องทางการเงิน 11 แห่ง 144.36 ล้านบาท ดำเนินการนอกกรอบวัตถุประสงค์ 12 แห่ง วงเงิน 667.79 ล้านบาท และพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายจำนวน 17 แห่ง 8,428.15 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณากรณี ที่พบสหกรณ์จำนวน 3 แห่ง ซึ่งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์คือ สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ และสหกรณ์ออมทรัพย์ของตำรวจ มีแนวโน้มที่อาจจะขาดสภาพคล่องและแนวโน้มส่อไปในทางการทุจริต แต่ไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้เพราะมีนักการเมืองพรรคใหญ่รายหนึ่งไม่ให้เข้าตรวจสอบ ซึ่งทั้ง 3 สหกรณ์นี้มีมูลค่าสูงกว่าสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ซึ่งทางคณะกรรมการกำลังพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร เพราะหากมีการล้มละลาย อาจจะกระทบกับผู้ฝากเงินจำนวนมากและกระทบไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ เนื่องจากระบบสหกรณ์มีการปล่อยกู้ระหว่างกันด้วย.

3 สหกรณ์สื่อล้มตามรอย "คลองจั่น"

● รัฐเร่งตั้งเกณฑ์กำกับหัวหน้าขาดสภาพคล่องทั้งระบบ

เกษตรฯหรือ ธปท.-ก.ล.ด.-คลัง เร่งตั้งเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ 1,461 แห่ง หัวหน้าขาดสภาพคล่องหลังพบเงินสดเหลือน้อยมาก แฉให้สมาชิกกู้เวียนหนี้ใหม่ ใช้หนี้เก่า-ใช้ส่วนตัว ทะลุ 1.9 ล้านล้าน ขณะที่ 3 สหกรณ์สื่อล้มไม่ได้อีก หลังมีแนวโน้มทุจริต จนอาจล้มละลายตามรอยสหกรณ์คลองจั่น กระทบผู้ฝากเงินและสหกรณ์อื่นเสียหาย

นายคุณุภา บุญราช รุมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2561 ว่า คณะกรรมการฯขณะนี้ตั้งขึ้นมาตามที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้มีการดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยมีกรรมการจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) เข้ามาให้ความปรึกษาเสนอแนะมาตรการต่างๆ รวมทั้งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ที่มีสัดส่วนหนี้สินสูงมากและแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีสหกรณ์จำนวน 1,461 แห่ง สมาชิกรวม 3.21 ล้านคน และกำลังมีปัญหาเรื่องการบริหารด้านการเงินเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาประชาชนหันมาฝากเงินในระบบสหกรณ์มากขึ้น แทนการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆมากขึ้น เพราะให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 3-4% ส่งผลให้เงินฝากของระบบสหกรณ์มีมูลค่าสูงมากถึง 2 ล้านล้านบาท และสหกรณ์จะนำเงินเหล่านั้นมาแสวงหากำไร โดย

การปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กู้และลงทุนในตลาดตราสารหนี้ อาทิ การซื้อพันธบัตรรัฐบาล ฯลฯ รวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งหมด 1.9 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับเงินฝาก ทำให้ภาครัฐกังวลว่าอาจทำให้สหกรณ์จะขาดสภาพคล่องได้

“นายสมคิดได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ แก้ไขปัญหาระบบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยใช้อำนาจตามกฎหมายพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สหกรณ์ พ.ศ.2542 ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ เข้าไปกำกับดูแลสหกรณ์ทั้ง 1,461 แห่ง เนื่องจากมีสัดส่วนเงินฝากและเงินกู้มีจำนวนใกล้เคียงกัน นอกจากนี้สหกรณ์ยังเปิดให้สมาชิกกู้หมุนเวียน กู้ใหม่เอาไปใช้หนี้เก่า และกู้ใช้ส่วนตัว ไม่เหมือนนักธุรกิจที่นำไปต่อยอดรวมทั้งสถาบันการเงินธนาคารต่างๆยังมี พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน ธปท.ควบคุม แต่สหกรณ์ไม่มีจึงกลัวว่าสหกรณ์เหล่านี้จะขาดสภาพคล่อง”

นายคุณุภา กล่าวต่อว่า ที่ประชุมครั้งนี้ ได้มีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแล โดยตั้งอนุกรรมการศึกษาข้อมูล ประกอบด้วย ตัวแทนของกระทรวงเกษตรฯ ธปท. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยให้เวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อได้ผลศึกษาให้นำมาเสนอคณะกรรมการชุดนี้ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบเพื่อออกเป็นกฎกระทรวงเกษตรฯ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายสหกรณ์ พ.ศ.2542 เน้นกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ ตั้งแต่การระดมเงินฝาก การนำเงินฝากไปลงทุนการให้สมาชิกกู้ การจ่ายเงินปันผล และการจ่ายโบนัส

สำหรับสถานะของสหกรณ์ทั้งระบบในขณะนี้พบว่า มีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ในรอบ 5 ปี ระหว่าง 2556-2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยปี 2556 มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4,939.45 ล้านบาท หรือ 0.36% ของหนี้ทั้งระบบ ขณะที่ปี 2560 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเป็น 11,601.10 ล้านบาท หรือ 0.60% ของหนี้ทั้งระบบ นอกจากนี้ ณ 31 ก.ค.2561 พบข้อบกพร่องในสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียน 51 แห่ง จำนวน 80 รายการ วงเงิน 9,648.80 ล้านบาท แบ่งเป็น การทุจริต 18 แห่ง 373.11 ล้านบาท พบข้อบกพร่องทางบัญชี 6 แห่ง 34.39 ล้านบาท มีข้อบกพร่องทางการเงิน 11 แห่ง 144.36 ล้านบาท ดำเนินการนอกกรอบวัตถุประสงค์ 12 แห่ง วงเงิน 667.79 ล้านบาท และพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายจำนวน 17 แห่ง 8,428.15 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณากรณี ที่พบสหกรณ์จำนวน 3 แห่ง ซึ่งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์คือ สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ และสหกรณ์ออมทรัพย์ของตำรวจ มีแนวโน้มที่อาจจะขาดสภาพคล่องและแนวโน้มส่อไปในทางการทุจริต แต่ไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้เพราะมีนักการเมืองพรรคใหญ่รายหนึ่งไม่ให้เข้าตรวจสอบ ซึ่งทั้ง 3 สหกรณ์นี้มีมูลค่าสูงกว่าสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ซึ่งทางคณะกรรมการกำลังพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร เพราะหากมีการล้มละลายอาจจะกระทบกับผู้ฝากเงินจำนวนมากและกระทบไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ เนื่องจากระบบสหกรณ์มีการปล่อยกู้ระหว่างกันด้วย.

เตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ยู

ลนิธิชีววิถี (BioThai) และเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) เปิดเผยแพร่รายงานของคณะกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งไม่เคยเผยแพร่มาก่อน ซึ่งเป็นรายงานฉบับลักษณะชี้แจงไปสู่การลงมติอัปยศไม่แบนสารพิษร้ายแรงพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ส่วนทางศาลสหรัฐสั่งให้มีการยกเลิกการใช้และให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายนับหมื่นล้านบาทแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (BioThai) และนางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ได้ร่วมกันแถลงข่าวเพื่อเปิดเผยรายงานของ

“อนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการควบคุมวัตถุอันตราย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต” ซึ่งเป็นที่มาของการลงมติไม่แบนสารพิษที่มีความเสี่ยงสูงทั้ง 3 สารดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทั้งๆ ที่สารพิษกำจัดวัชพืชพาราควอต มีประเทศต่างๆ ยกเลิกการใช้แล้ว 51 ประเทศ และเตรียมการยกเลิกในปี 2020 อีก 2 ประเทศ คือ จีน และบราซิล เนื่องจากมีพิษเฉียบพลันสูง ไม่มียาถอนพิษ และก่อพาร์กินสัน ในขณะที่คลอร์ไพริฟอสนั้นเป็นสารพิษที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กและทารก สารฆ่าแมลงชนิดนี้ศาลสหรัฐเพิ่งตัดสินไปเมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมสหรัฐ (EPA) ดำเนินการแบนภายใน 60 วัน เช่นเดียวกับที่ไกลโฟเซต ซึ่งสถาบันมะเร็งนานาชาติ (IARC) ขององค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นสารน่าจะก่อมะเร็งนั้น ศาลสหรัฐเพิ่งตัดสินให้บริษัทมอนซานโต้ต้องจ่ายค่าเสียหายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีมูลค่าสูงเกือบหนึ่งหมื่นล้านบาท

“หากอ่านเอกสารดังกล่าวโดยละเอียดจะพบว่า มีประเด็นความไม่ชอบมาพากล 11 ประการ ได้แก่ 1.จงใจเลือกข้อมูลมาสนับสนุนให้มีการใช้สารพิษต่อ 2.ซ่อนข้อมูลผลกระทบแบบเฉียบพลัน 3.โยนทิ้งงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ 4.บิดเบือนเหตุผลการเสนอแบน 5.แปรข้อมูลบิดเบือนความเสี่ยง 6.ปฏิเสธงานวิจัยใหม่ๆ 7.อ้างข้อสรุปปัญหาเล็กน้อยปิดบังปัญหาใหญ่ 8.เลือกใช้ข้อมูลจากบริษัท 9.โยนบาปว่าเป็นความผิดของเกษตรกร 10.ละเลยไม่นำเสนอทางเลือกที่ดีกว่า และ 11.มีการลงมติชี้แจงกรรมการวัตถุอันตราย ทั้งๆ ที่อนุกรรมการเหล่านี้มาจากฝ่ายที่สนับสนุนให้มีการใช้สารพิษอันตรายมาตั้งแต่ต้น” นายวิฑูรย์กล่าว

นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ กล่าวไว้ว่า “อนุกรรมการไม่นำประเด็นสาเหตุหลักของการแบนมาใส่ในรายงาน เช่น การที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมสหรัฐ

ล่าสุดประกาศให้พาราควอตเป็นสารพิษที่มีพิษเฉียบพลันสูง แคจิตเดียวก็ตายได้ และไม่มียาถอนพิษ งานวิจัยเป็นจำนวนมากที่พบว่าคลอร์ไพริฟอสก่อให้เกิดผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองของทารกอย่างถาวร พยายามปิดกั้นการนำเสนอข้อมูลการพบการตกค้างของพาราควอตในซีเทาทารกแรกเกิดของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอ้างว่ายังไม่มีการตีพิมพ์ แต่กลับนำเอาข้อมูลซึ่งไม่มีการตีพิมพ์ของหน่วยงานที่สนับสนุนการใช้สารพิษต่อ เช่นของบริษัทมอนซานโต้ สมาคมวิทยาการวัชพืช และบทความในวารสารการเกษตรที่มีรายได้สำคัญมาจากค่าโฆษณาขายสารเคมีมาใช้ในรายงานเป็นจำนวนมาก เป็นต้น”

“กระบวนการจัดทำรายงานฉบับนี้จึงเป็นการศึกษาที่ไม่อาจยอมรับได้โดยอนุกรรมการเฉพาะกิจ ซึ่งส่วนใหญ่แสดงจุดยืนสนับสนุนการใช้ลงมติชี้แจงให้มีการใช้สารพิษทั้ง 3 สารต่อ และต่อมาข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกใช้ไปเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายคณะใหญ่ และนำไปสู่การลงมติอัปยศให้มีการใช้สารพิษทั้ง 3 ชนิดต่อ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยในการแถลงครั้งนี้ ได้เปิดเผยให้เห็นว่ามติคณะกรรมการเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ลงมติปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน” นางสาวปรกชลกล่าว

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ได้สรุปว่า ปัญหาเกิดขึ้นจากผลประโยชน์ทับซ้อนในกลไกตามกฎหมาย และปัญหาเชิงโครงสร้างของกฎหมายที่ให้อำนาจในการแบนหรือไม่แบนสารใดให้ขึ้นอยู่กับกระทรวงเกษตรฯ เป็นหลัก ในขณะที่ควรจะอยู่กับหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพมากกว่า ซึ่งจำเป็นต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ.วัตถุอันตรายดังกล่าว และออกแบบกฎหมายให้โปร่งใสที่ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้ โดยพร้อมกันนี้ “มูลนิธิชีววิถี มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และมูลนิธิธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการฟ้องร้องคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อให้เพิกถอนมติให้มีการใช้สารพิษ เนื่องจากกระบวนการพิจารณาและศึกษาเป็นไปอย่างไม่โปร่งใส มีผลประโยชน์ทับซ้อน และอาจขัดต่อมาตรา 12 ใน พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว”

“การแบนสารพิษร้ายแรงทั้ง 3 ชนิดจะสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เราไม่คาดหวังการเปลี่ยนแปลงนี้มาจากการใช้อำนาจพิเศษ เพราะปัญหารากฐานของเรื่องนี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึ่งการตื่นขึ้นของเกษตรกรและผู้บริโภคจะเป็นผู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น” นายวิฑูรย์กล่าว.

ที่มาเพจเฟซบุ๊ก **BIOTHAI**

ผ่าการบ้านปลัดเกษตรฯคนใหม่



ต้องขอร่วมแสดงความยินดีด้วยกันท่านอธิบดีกรมการข้าว-อนันต์ สุวรรณรัตน์ ที่จะขึ้นเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ แทนปลัดฯ เลิศวิโรจน์ โกวิทนะ ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการลง โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว

สำหรับปุมหลังคุณอนันต์นั้น สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปริญญาโทพัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางพัฒนาการเศรษฐกิจเกษตรนิคมดีมาก จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมทั้งผ่านอีกหลายหลักสูตรการอบรม ทั้งจาก วปอ.-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, สถาบันพระปกเกล้า, สำนักงานก.พ. และป.ป.ช. ฯลฯ

คุณอนันต์จัดเป็นข้าราชการ "สายวิชาการ" ที่โดดเด่นไม่เบา ผ่านการเป็นอธิบดีทั้งกรมหม่อนไหม, กรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าว เคยได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นปี 2550 ประเภทงานวิจัยประยุกต์จากการวิจัยถั่วเขียวผิวดำพันธุ์ชัยนาท 80 สมัยเป็น ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และได้รางวัลนักวิจัยดีเด่นจากการปรับปรุงพันธุ์ยางพันธุ์ชะเงวเรอ 50 รวมทั้งอีกหลายรางวัลชมเชยจากงานวิจัยหลายเรื่อง

ผมได้ข้อมูลมาว่า ปกติคุณอนันต์เป็นคนประนีประนอม ไม่ค่อยขัดแย้งกับใคร มีความอดทนอดกลั้นสูง อย่างเช่นช่วงปี 2560 ที่คุณสุตมา บุญยประภัศร์ เป็นรมช.เกษตรฯที่กำกับดูแลกรมการข้าวและได้ให้

ความสนใจทำแต่งงาน "ข้าว" มากเป็นพิเศษแทบจะมานั่งทำงานอยู่ที่กรมการข้าวตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ จนหลายๆคนแอบนินทาว่า "ท่านเป็นรัฐมนตรีหรือว่าเป็นอธิบดีกรมการข้าวตัวจริงกันแน่" เรื่องนี้สร้างความอึดอัดใจให้อธิบดีอย่างคุณอนันต์มาก ขนาดมีข่าวลือว่า ได้ขอลาไปบวชที่อินเดีย...แต่ด้วยความเป็นคนที่อยู่คนออกกลิ่นสูง ในที่สุดทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

เป็นธรรมดาเมื่อคนใหม่มา ย่อมเป็นที่จับตา รวมทั้งถูกตั้งความหวังในการนำพาสิ่งใหม่ๆที่ชัดเจนในการสร้างสรรค์การทำงานเพื่อพี่น้องเกษตรกรและประชาชนไทยซึ่งเป็น "เจ้านายตัวจริง" ของข้าราชการไทยทุกคน ดังนั้นนับจากวันที่เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นต้นไป ท่านอนันต์มีเวลาอยู่ใน

ตำแหน่งถึงปี 2564 หรืออีกรวม 3 ปี จึงจะเกษียณ(ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุใด ๆจนต้องพ้นเก้าอี้ไปเสียก่อน) เป็นเวลาพอที่จะพิสูจน์ฝีมือให้ประจักษ์ว่า ผลงานจะออกมาเป็นเช่นไรเข้าตาประชาชนหรือไม่ และตัวท่านเองจะเป็นที่จดจำในแบบใดต่อไป

ผมก็หวังว่า ด้วยคุณสมบัติที่ประนีประนอมและอดทนอดกลั้นของท่าน จะช่วยเป็นตัวกลางประสานการทำงานระหว่าง 3 รัฐมนตรีเกษตรฯฝ่ายการเมืองกับบรรดาข้าราชการประจำทุกระดับ ทุกกรม ให้ทุกอย่าง ทุกการทำงาน ขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรเป็นสำคัญ

อ้อ! ถึงที่ข้าราชการหลายๆคน ผ่าผ่านมาคือ อยากให้ท่านช่วยดูแลการแต่งตั้งโยกย้ายนับจากนี้ ขอให้เกิดความยุติธรรมและให้ได้ผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งจริงๆ เพื่อให้งานของหน่วยงานและกรมต่างๆสามารถเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าราชการระดับต่างๆจะได้มีขวัญและกำลังใจ

ด้วย

ต้องขอเรียนตรงๆเลยว่า การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงเกษตรฯที่ผ่านๆ มา แม้อยู่ในยุครัฐบาล คสช.มากกว่า 4 ปีแล้ว แต่ยังคงอืดอิ่งด้วย "ข้อครหา" ทั้งเรื่องการเล่น "เส้นสาย" จากบรรดาขั้วอำนาจ ทั้งขั้วใหม่และขั้วเก่าที่ยังฝังรากลึก ที่เลวร้ายคือเรื่อง "การใช้เงิน" ซื้อขายเก้าอี้ ซื้อขายตำแหน่ง เป็นต้นของวงจรรอบบาทว่ามีที่สิ้นสุด เพราะคนที่ได้ขึ้นเป็นใหญ่ "ไร้ฝีมือ" ไร้ความสามารถ ได้แก้อ้อมอย่างไม่สง่างาม ทำให้ผู้ได้บังคับบัญชาไม่ศรัทธาเชื่อถือ ซึ่งนอกจากจะ "ทำงานไม่เป็น" หรือทำงานไม่ได้แล้ว ยังตั้งหน้าตั้งตาจะ "ถอนทุน" คืนไม่ว่าด้วยการหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือใช้อำนาจหน้าที่ "ขายเก้าอี้-ขายตำแหน่ง" ในระดับต่างๆ แบบเดียวกับที่ตัวเองใช้เงินซื้อมา... เป็นวงจรรอบบาทที่ส่งผลจากอดีตถึงปัจจุบันแล้วยังจะยิ่งเลวร้ายไปในอนาคต

คุณอนันต์ก็ผ่านหลักสูตรการอบรมนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 7 ของสำนักงานป.ป.ช.มาแล้วเมื่อปี 2559 ลงตระหนักรู้และเข้าใจพิษภัยเรื่องนี้ดี แม้การเป็นปลัดกระทรวงฯมิใช่อำนาจกำหนดทุกการแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงได้ แต่ก็มีอำนาจอยู่สูงพอสมควร หวังว่าจะช่วยอย่างเต็มที่ให้การแต่งตั้งโยกย้ายออกมาบริสุทธิ์ยุติธรรม ได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่งมากที่สุดก็แล้วกัน

สารัชช บุญแสง



ระดมคนไทย! ฟ้องหมิ่นล้าน... 'ราวด์อัฟ' ก่อมะเร็ง



ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา



กฤษฎา บุญราช

“ดเวย์น จอห์นสัน” คนทำสวนธรรมดาๆ ของโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในซานฟรานซิสโก กลายเป็นฮีโร่ของโลก เมื่อเขาออกมาต่อสู้ฟ้องร้องบริษัทขายสารพิษยักษ์ใหญ่ “มอนซานโต้” จนชนะคดีประวัติศาสตร์ ศาลสั่งให้เขาได้รับค่าชดเชยสูงถึง 9,600 ล้านบาท !

เนื่องจากมีหลักฐานยืนยันว่า อาการป่วยจากโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองของเขาเกิดจากการใช้ยาฆ่าหญ้าชื่อ “ราวด์อัฟ” ซึ่งเป็นสารเคมีชื่อว่า “ไกลโฟเสต” (glyphosate) คดีนี้กลายเป็นตัวอย่างให้ชาวไร่ชาวนาทั่วโลกตื่นตัวและเริ่มหันมาคิดว่าโรคร้ายที่พวกเขาเผชิญอยู่นั้น ไม่ได้เกิดจากโชคไม่ดี แต่เกิดจากสารพิษที่ใช้อยู่เป็นประจำในแปลงเกษตรนั่นเอง

คดีของจอห์นสันสะเทือนถึงประเทศไทยอย่างไม่น่าอน เพราะ “ราวด์อัฟ” เป็นชื่อยี่ห้อยาฆ่าหญ้ายอดนิยมขายดีของประเทศไทยด้วย เนื่องจากสารไกลโฟเสตออกฤทธิ์ยอดเยี่ยมฉีดแล้วได้ผลชะงัดหญ้า

เกลี้ยงหมดพื้นที่แม้กวีชากรทั่วโลกพยายามเตือนว่า สารชนิดนี้ไม่ได้ฆ่าหญ้าอย่างเดียวแต่ฆ่าคนที่ใช้ด้วย แต่อิทธิพลการตลาดและอำนาจเงินของบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามโลก ทำให้คำเตือนเหล่านั้นถูกเพิกเฉยจากหน่วยงานรัฐบาลของหลายประเทศ โดยเฉพาะไทยแลนด์ที่สั่งสารตัวนี้เข้ามาปีละกว่า 3 พันล้านบาท

น้ำตาของภรรยาของ “จอห์นสัน” วัย 42 ปี หลั่งออกมาแบบกลั้นไว้ไม่อยู่ หลังได้รับฟังคำตัดสินประวัติศาสตร์ครั้งนี้ เขาเล่าพร้อมน้ำตาว่าตลอดเวลาที่ทำหน้าที่พนักงานดูแลสวนของโรงเรียนแห่งนี้ต้องฉีดไกลโฟเสตของบริษัทมอนซานโต้ยี่ห้อราวด์อัฟ (Roundup) และยี่ห้อแรงเจอร์โปร (RangerPro) ในสนามหญ้าปีละ 20-30 ครั้ง รวมแล้วไม่ต่ำกว่าปีละ 150 แกลลอน จนกระทั่งเริ่มรู้สึกตัวว่ามีผื่นคันขึ้นที่ผิวหนังเมื่อ 4 ปีที่แล้ว หรือประมาณปี 2557 พยายามไปหาหมอ แต่รักษาอย่างไรก็ไม่หาย จึงตัดสินใจไปโรงพยาบาลตรวจร่างกายอย่างละเอียด

ตัวอย่างยี่ห้อ ยาฆ่าหญ้า "ไกลโฟเสต"



รายงานพิเศษ **คมชัดลึก**

ทำให้พบว่าอาการป่วยคันผิวหนังที่คิดมาตลอดว่าไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไรนัก กลายเป็นตัวสัญญาณของเนื้อร้าย “มะเร็งต่อมน้ำเหลือง”

จอห์นสันตัดสินใจไปหาทนายเพื่อขอให้ช่วยเหลือเรียกร้องความยุติธรรม ด้วยความมั่นใจว่าการใช้สารพิษไกลโฟเสตคือสาเหตุสำคัญของอาการป่วยมะเร็งนี้ หลังจากต่อสู้กับทนายบริษัทยักษ์ใหญ่มอนซานโต้หลายปี ในที่สุดวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะลูกขุนแห่งศาลชานฟรานซิสโก ประเทศอเมริกา ตัดสินให้ “มอนซานโต้” จ่ายค่าเสียหายและค่าชดเชย 289 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 9,600 ล้านบาท

หนึ่งในเหตุผลที่ศาลสั่งให้มอนซานโต้จ่ายเกือบ 1 หมื่นล้านบาท เพราะบริษัทไม่ยอมเขียนคำเตือนที่ “ฉลาก” ว่า สารไกลโฟเสตเป็นตัวการให้เกิดโรคมะเร็งกับผู้ใช้ ทั้งที่บริษัทรู้ข้อมูลพิษร้ายเหล่านี้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงความมั่งร่ำรวยและจงใจกระทำโดยขาดความยั้งคิดคำนึงถึงชีวิตคน...

คดีนี้ใช้เวลาฟ้องร้องไม่กี่ปี แต่ศาลรัฐแคลิฟอร์เนียสั่งตัดสินอย่างรวดเร็วเนื่องจาก “จอห์นสัน” มีอาการป่วยหนักจนหมดลงความเห็นว่าน่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน กรณีแบบนี้ศาลมี

อำนาจสั่งให้เร่งรัดการพิจารณาคดีได้

ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ จอห์นสันเป็นแค่ 1 ใน 5,000 คดี ที่เครือข่ายผู้บริโภคกำลังช่วยกันฟ้องร้องให้ผู้ตกเป็นเหยื่อของสารพิษในแปลงเกษตรหรือแปลงพืชสวนเหล่านี้

ชัยชนะของศาลโรงจากชานฟรานซิสโก กำลังจะพลิกโฉมคดีที่ผู้บริโภคเป็นเหยื่ออันโอชะของบริษัทยักษ์ใหญ่มานานหลายสิบปี

“มอนซานโต้” ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ประกาศยื่นอุทธรณ์ทันที โดยอ้างว่าสารพิษตัวนี้วางขายกว่า 160 ประเทศทั่วโลก และมีหลักฐานทางวิชาการว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการฆ่าวัชพืชอย่างดีเยี่ยมสำหรับชาวไร่ชาวนา ระหว่างที่ต่อสู้กันในศาลชั้นต่อไปนั้น แม้จะมีคำเตือนว่า “มอนซานโต้” ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยวระหว่างการรออนุทธรณ์ปีละกว่า 600 ล้านบาทให้จอห์นสันก็ตาม

“วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ” ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) กล่าวถึงคำพิพากษาคดีนี้ว่า การตัดสินให้จ่ายค่าชดเชยมูลค่าสูงถึงเกือบหมื่นล้านบาทกับผู้ป่วยเพียงคนเดียว แสดงว่ามีหลักฐานสำคัญแน่นหนา ทำให้คณะลูกขุนตัดสินแบบนี้ ช่วงนี้กระแสเรียกร้องให้ทั่วโลกเลิกขายราวดี้อัพและชื่อ

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 29 สิงหาคม 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6101

Col.Inch: 221.78 Ad Value: 487,916

หน้า: 1 (กลาง), 3

PRValue (x3): 1,463,748

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ระดมคนไทย! ฟ้องหมิ่นล้าง... 'ราวดี้อัพ' ก่อมะเร็ง



ยี่ห้ออื่น ๆ ของไกลโพลีเสตร้อนแรงขึ้นมาก เพราะ พิสูจน์แล้วว่ามีความอันตรายก่อมะเร็งกับผู้ใช้อย่างชัดเจน เฉพาะในเมืองไทยมีวางขายหลายร้อยยี่ห้อ และชื่อที่ ชาวบ้านคุ้นเคยคือ อีโคแมกซ์ (ECOMAX), วันอัฟ, ไกลโพลีเสต 48, ทัชตาวน์ไฮเทค, นีออคาวน์ 48, คอนวอย, โชค-อัฟ (CHOKE-UP), แม็กซาโก้ 48, เบิร์นอัฟ 48, คาราวาน, แอร์น่า, เทพอัฟ, ไฟท์อัฟ, วินอัฟ, มอแรนการ์ด ฯลฯ

“เบื้องลึกของการชนะคดีครั้งนี้คือนายจอห์นสัน พยายามที่จะติดต่อสอบถามไปที่บริษัทมอนซาได้ หลายครั้งว่า ยาย่าหญาราวดี้อัพมีอันตรายกับ ผู้ใช้หรือไม่ แต่ทางบริษัทไม่ได้สนใจที่จะตอบคำถาม เหล่านี้กับเขาเลย และไม่สนใจทำตามคำเรียกร้อง ของนักวิชาการที่ขอให้ใส่คำเตือนในฉลากว่าสาร พิษตัวนี้ก่อมะเร็งกับผู้ใช้ด้วย แสดงถึงการไม่ให้ความสำคัญหรือไม่สนใจผู้บริโภค”

วิฑูรย์กล่าวต่อว่า ขณะนี้มูลนิธิชีวิตกับไทย- แพน ร่วมมือกับทางเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เครือ ข่ายนักวิชาการและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ ช่วยกัน เก็บรวบรวมข้อมูลของชาวบ้านเกษตรกรที่มีอาการเจ็บ ป่วยด้วยโรคต่างๆ จากการใช้สารพิษในแปลงเกษตร ต่อเนื่องมาหลายสิบปี โดยเฉพาะจากราวดี้อัพหรือ ยาย่าหญาอัฟยี่ห้ออื่น ๆ เพื่อฟ้องทั้งศาลแพ่ง ศาลอาญา หรือศาลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักฐานจากคดีนาย จอห์นสันเป็นตัวอย่าง เพราะเจ้าของคือมอนซาได้ บริษัทเดียวกัน หากชาวไร่ชาวนาหรือใครก็ตามที่คิด ว่าตัวเองมีสุขภาพที่ไม่ดีหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง สามารถ ติดต่อให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ โทร.0-2985-3837-8 หรืออีเมล info@thaipan.org ถ้าพิจารณาแล้วมี ข้อมูลที่มีความเป็นไปได้ทางทีมงานจะส่งเจ้าหน้าที่ นักวิชาการและแพทย์ไปพบตัวจริงเพื่อให้ความ

ช่วยเหลือเพิ่มเติม

“นอกจากไกลโพลีเสตแล้วในช่วงเวลาเดียวกัน ศาลอุทธรณ์กลางของอเมริกามีคำพิพากษาให้ ยกเลิกการใช้คลอรีไพริฟอสที่เป็นยาฆ่าแมลง และเป็น 1 ใน 3 สารพิษที่พวกเราเรียกร้องให้รัฐบาล ไทยยกเลิกการนำเข้าและห้ามวางขายอย่างเด็ด ขาด ศาลอเมริกาสั่งให้ยกเลิกไม่ให้ใช้อย่างเด็ดขาด ภายใน 60 วัน เนื่องจากมีหลักฐานชัดเจนว่าส่ง ผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองของทารก สาร ตัวนี้แม้แต่ในเงินก็ห้ามใช้แล้ว แต่ในไทย กระทรวง เกษตรฯ ยังอนุญาตให้ใช้ได้ มูลนิธิชีวิตจะร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเตรียมฟ้องศาลปกครองภายใน เดือนกันยายนนี้ ให้เอาผิดคณะกรรมการวัตถุ อันตรายที่ลงมติอนุมัติให้ใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ไกลโพลีเสต คลอรีไพริฟอส และพาราควอต ที่มีชื่อการค้ายี่ห้อรู้จักแพร่หลายคือ กรัสม็อกโซน ทั้งที่กระทรวงสาธารณสุขมีมติแล้วว่าไม่ให้ใช้สาร พิษทั้ง 3 ตัวนี้ เพราะมีอันตรายเป็นพิษสะสมใน ร่างกายมนุษย์และสิ่ง

แวดล้อมอย่างชัดเจน” วิฑูรย์กล่าว

ข้อมูลจากไบโอไทยระบุว่า ปี 2560 ประเทศไทย นำเข้าสารไกลโพลีเสตสูงถึง 59.85 ล้านกิโลกรัม หรือร้อยละ 30 ของการนำเข้าสารเคมีกำจัด ศัตรูพืชทั้งหมด นำเข้าสารพาราควอต มากถึง 44.5 ล้านกิโลกรัม หรือร้อยละ 22.5 นำเข้าสารคลอรี ไพริฟอส 3.33 ล้านกิโลกรัม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 “กฤษฎา บุญราช” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า ขณะนี้ได้เสนอ ให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม ลดการใช้ 3 สารพิษทั้ง 3 ชนิด

รหัสข่าว: C-180829014013 (29 ส.ค. 61/05:55)

หน้า: 3/6

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 29 สิงหาคม 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6101

Col.Inch: 221.78 Ad Value: 487,916

หน้า: 1(กลาง), 3

PRValue (x3): 1,463,748

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ระดมคนไทย! ฟ้องหมิ่นล้าน... 'ราวดี้อัพ' ก่อมะเร็ง



ข้างต้น จากที่เคยอนุญาตนำเข้าสารพาราควอต ปีละ 40-50 ล้านกิโลกรัม ให้ลดลงเหลือปีละ 14-16 ล้านตัน และเกษตรกรผู้ที่จะใช้พาราควอต คลอริไพริฟอส และไกลโฟเสต ต้องมีใบอนุญาตผ่านการอบรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ้าลักลอบใช้จะมีบทลงโทษ

ข้อเสนอของผู้บริหารสูงสุดกระทรวงเกษตรฯ จะได้รับการตอบสนองจากเครือข่ายเอ็นจีโอและกลุ่มแพทย์หรือไม่? หรือยังยืนยันให้ยกเลิกการนำเข้า และการขายอย่างเด็ดขาด

เพราะจากหลักฐานอันตรายที่นักวิจัยไทยชี้ชัดว่าผู้หญิงตั้งท้องพบความเสี่ยงรับสารพิษไกลโฟเสตมากกว่าคนทั่วไป 12 เท่า เสี่ยงรับสารพิษพาราควอตมากกว่าคนทั่วไป 6 เท่า ผลสำรวจแม่ลูกอ่อนพบสารพิษคลอริไพริฟอสในน้ำนมแม่ร้อยละ 41 และทารกน้อยร้อยละ 5 กำลังรับสารตัวนี้ผ่านทางน้ำนมแม่

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งข้อสังเกตคดีนายจอห์นสัน ที่ศาลสั่งให้มอชชาได้จ่ายสูงเกือบหมื่นล้านบาท เพราะ

จงใจละเลยไม่บอกว่ายาฆ่าหญ้าตัวนี้มีอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้ เหมือนกรณีของไทยที่บริษัทขายไกลโฟเสตและสารพิษอีก 2 ชนิดจงใจไม่บอกว่า เป็นวัตถุอันตราย

“คณะกรรมการมีแต่ไปอ้างข้อมูลศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามธิบดีว่า สารพวกนี้ไม่มีอันตรายถ้าใช้ถูกวิธี แต่ข้อเท็จจริงคือต้องใช้ถูกวิธีก็ตาม สารพวกนี้พิษร้ายแรงมาก คนใช้สัมผัสชนิดเดียวก็เป็นอันตรายแล้ว และส่งผลตกค้างในสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคที่กินอาหารจากแปลงเกษตรที่ใช้สารเหล่านี้ด้วย ตอนนี้อยากให้ชาวบ้านที่ใช้ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลงเป็นประจำแล้วมีอาการเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็ง โรคสมอง โรคไต ฯลฯ มาช่วยกันให้ข้อมูล พวกเราต้องช่วยกันยืนยันว่า รัฐบาลไทยต้องสั่งลด ละ เลิก ไม่ขายไม่ใช้สารพิษเหล่านี้แล้ว เพื่อสุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภคและเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย”

ปริมาณไทยนำเข้า “3 สารพิษ”

“พาราควอต”

ยาฆ่าหญ้า **44.5** ล้านกิโลกรัม

— **3.8** พันล้านบาท

(บริษัท ซินเจนทา Syngenta ผู้นำเข้ารายใหญ่)

“ไกลโฟเสต”

ยาฆ่าหญ้า **59.8** ล้านกิโลกรัม

— **3.3** พันล้านบาท

(บริษัท มอนซานโต้ Monsanto ผู้นำเข้ารายใหญ่)

“คลอร์ไพริฟอส”

ยาฆ่าแมลง นำเข้า **3.3** ล้านกิโลกรัม

— **607** ล้านบาท

(บริษัท ดาวเคมิคัล Dow Chemical ผู้นำเข้ารายใหญ่) รายงานพิเศษ **คมชัดลึก**



ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ยืนยันว่า สารไกลโฟเสตที่นำไปทดลองในระดับเซลล์พบการก่อให้เกิดพิษในระยะยาวเกี่ยวพันไปถึงเซลล์มะเร็งต่างๆ และเสี่ยงเป็นโรคทางสมองแบบรักษาไม่ได้ เช่น โรคพาร์กินสัน โรคสมองเสื่อม ฯลฯ เคยมีกรณีคนใช้สัมผัสที่ผิวหนังหรือกินเข้าไปแบบไม่ตั้งใจ แล้วต้องตายอย่างทรมาน บางเคสเจอคนไข้ไตวาย ตับวาย เนื้อปอดเป็นพังผืด ฯลฯ

ข้อมูลจากเว็บไซต์กรีนพีซระบุว่า “ไกลโฟเสต” ทำให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้น และเป็นสารพิษยับยั้งการทำงานของต่อมไทรอยด์ รวมถึงทำให้เกิดการกลายพันธุ์และเป็นอันตรายต่อเซลล์สืบพันธุ์อีกด้วย

เกษตรกรไทยนิยมฉีดพ่นฆ่าหญ้าในไร่และแปลงผักเกือบทุกชนิด เช่น แปลงปลูกกะเพรา หรือโหระพา ทำให้ส่งผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อมไปทั่วบริเวณแปลงเกษตร เนื่องจากไกลโฟเสตสามารถปนเปื้อนลงสู่ดิน น้ำ และแหล่งน้ำใต้ดิน โดยเฉพาะดินที่สารเคมีดังกล่าวจับได้แน่นกับอนุภาคดิน ผลคือ ไกลโฟเสตอยู่ในดินได้นานกว่า 170 วันหรือเป็นเวลากว่า 5 เดือน จากพิษอันตรายที่ปรากฏชัดข้าง

ต้น ปัจจุบันมี 51 ประเทศ “ห้ามใช้อย่างเด็ดขาด” แม้แต่เพื่อนบ้านของไทย เช่น กัมพูชา เวียดนาม ลาว ก็ประกาศห้ามใช้แล้ว นอกจากส่งผลให้คนใช้โดยตรงแล้ว มีงานวิจัยชี้ชัดว่าแปลงเกษตรที่ใช้สารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย พบการตกค้างปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำสาธารณะ รวมถึงสิ่งแวดล้อมอื่นๆ บริเวณนั้น

คดีนายจอห์นสันกำลังจะพลิกประวัติศาสตร์คดีฟ้องร้องของเกษตรกรทั่วโลก และจากนี้ไปผู้บริโภคไม่ได้เป็นเหยื่ออันโอชะ...เงินกำไรบริษัทขายสารพิษเหล่านี้ต้องเอามาชดเชยให้ผู้ป่วย

สำหรับเมืองไทยนั้น ช่วยกันลุ้นต่อไปว่าอิทธิพลของบริษัทยักษ์ข้ามชาติเหล่านี้ จะยังครอบงำหรือปิดปากเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องไปได้อีกนานเพียงใด?

เชื่อว่ารัฐบาลคสช.ของลุงตู่ จะเป็ความหวังยึดผลประโยชน์ด้านความมั่นคงทางสุขภาพและความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยเป็นที่ตั้งมากกว่าผลประโยชน์ในกระเป๋าของข้าราชการไม่กี่คน!

● ทีมข่าวรายงานพิเศษ ●

3 สารพิษ 'พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต'

- อเมริกา - สำนักงานสิ่งแวดล้อมสหรัฐ (EPA) สั่งแบนยาฆ่าแมลง "คลอร์ไพริฟอส" ภายใน 60 วัน เพราะมีสารพิษส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กและทารก

- สถาบันมะเร็งนานาชาติ (IARC) ประกาศยาฆ่าหญ้า "ไกลโฟเซต" เป็นสารที่น่าจะก่อมะเร็ง

- ไทย - "อนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการควบคุมวัตถุอันตราย" ประกาศอนุญาตให้ใช้ 3 สารพิษต่อไป ทำให้ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ตั้งข้อสังเกตความไม่ชอบมาพากล 11 ประการ

1. ตั้งใจเลือกข้อมูลมาสนับสนุนให้มี

การใช้สารพิษต่อ

2. ซ่อนข้อมูลผลกระทบแบบเนียนๆ

3. โยนทิ้งงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ

4. บิดเบือนเหตุผลการเสนอแบน

5. แปรข้อมูลปิดบังความเสี่ยง

6. ปฏิเสธงานวิจัยใหม่ๆ

7. อ้างข้อสรุปปัญหาเล็กบิดบัง

ปัญหาใหญ่

8. เลือกใช้ข้อมูลจากบริษัท

9. โยนบาปว่าเป็นความผิดของ

เกษตรกร

10. ละเลยไม่นำเสนอทางเลือกที่ดี

กว่า

11. มีการลงมติชี้ว่ากรรมการวัตถุ

อันตราย